

ถ้าคุณรู้เหตุผลที่โดนัท มั่นสนั่นท์ เลือก ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย มาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรก แล้วคุณจะเห็นใจ ผู้ชายที่ชื่อ ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย



ถ้าคุณรู้เหตุผลที่โดนัท มั่นสนั่นท์ เลือก ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย มาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรก แล้วคุณจะเห็นใจผู้ชายที่ชื่อ ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย

ทางรายการ Movie Intrend มีโอกาสได้สัมภาษณ์สาวสวย “โดนัท มั่นสนั่นท์” กับการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้ทุนของตัวเองในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Love Suck รักอึดเสบ ที่ได้นักแสดงนำอย่าง เทย่า โรเจอร์ ที่ห่างหายจากการแสดงภาพยนตร์ไปนานถึง 15 ปี กลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้ง และครั้งแรกกับการแสดงภาพยนตร์ของนักฟุตบอลสุดหล่ออย่าง ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย

เมื่อพูดถึง ลีซอ นักเตะผีเท้าดี ทำให้ โดนัท ผู้กำกับสาวแสนสวยแอบแซวเจ้าตัวว่าที่เลือกลีซอมาเล่นเพราะ “ซัปปุยส์ไม่ว่าง” “ซัปปุยส์พูดภาษาไทยไม่ชัด” เลยเลือก ลีซอ มารับบทนี้แทน แถมแซวแกลมหยอกอีกหนึ่งเหตุผลที่เลือกลีซอมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะ “ลีซอ ไม่ได้ติดทีมชาติ” ถึงแม้ก่อนหน้านี้ทางลีซอเองแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะรับเล่นดีหรือไม่เล่นดี อ้างว่าคิวไม่ว่างบ้างละ แต่เด็ดดวงตรงที่ทีมงานของโดนัทนี่สิ ได้เช็ครายชื่อนักฟุตบอลที่ติดทีมชาติไทยไว้เรียบร้อยแล้วว่าผลสรุปไม่มีชื่อลีซอติดทีมชาตินั่นเอง จึงทำให้ลีซอ มารับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ในที่สุดนั่นเอง และเมื่อถามถึงการแสดงของนักแสดงหน้าใหม่อย่าง ลีซอ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชามทอง “โดนัท” ได้เล่าให้ฟังว่าเธอชอบลีซอตรงที่เค้ายังใหม่กับการแสดง ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ และเค้าก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมุกกล่อง จึงทำให้รู้สึกว่าเป็นการกำกับนักแสดงหน้าใหม่ที่สนุก ซึ่งลีซอเองก็แสดงได้ดีทีเดียว แถมยังช่วยเพิ่มเติมสิ่งดีๆ เข้าไปในบทหนังอีกด้วย

สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานกำกับหนังรักเรื่องแรกของสาวโดนัท มั่นสนั่นท์ และการการกลับมาของนักแสดงสาวหน้าคมอย่าง เทย่า โรเจอร์ ติดตามชมได้ใน รายการ Movie Intrend วันเสาร์นี้ 27 มิถุนายน เวลา 19.00 – 20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT 1 (CTH / PSI ช่อง 227/319 , True 78 , Sun box 89 , Infosat 157 ,Dynasat ใดน่าแซท 144) และสถานีโทรทัศน์ Very TV (True 68,69)

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจรายการ : www.facebook.com/Movie Intrend

และ Youtube subscribe : Am7 Channel

คลิป์สัมภาษณ์

